

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN**

Số: 55/CBTT/2018

*V/v: Vụ cháy ở Trung tâm thương mại,
khách sạn Hoa Sen Yên Bái*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955 Fax: 0274 3790 888

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN NGỌC CHU

Người được ủy quyền công bố thông tin: VŨ VĂN THANH

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 3999 0222

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin về vụ cháy ở Trung tâm thương mại, khách sạn Hoa Sen Yên Bái, có địa chỉ tại Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, do Công ty Cổ phần Hoa Sen Yên Bái (Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen) làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Khoảng 14h20 ngày 23/09/2018, trong khi đơn vị thi công đang triển khai tháo dỡ giàn giáo an toàn lắp ngoài mặt trục của Tòa nhà Trung tâm thương mại, khách sạn Hoa Sen Yên Bái thì để xảy ra vụ cháy. Mặc dù các đơn vị thi công đã có biện pháp che chắn cẩn thận nhưng do thời tiết gió to làm tàn lửa xỉ gió đá bị thổi vào khu vực tập kết vật tư dễ cháy (xốp chống nóng) tại tầng 1 của tòa nhà, làm bén lửa, gây cháy.

Ngay khi xảy ra vụ cháy, các đơn vị đã nhanh chóng sử dụng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy, cát, nước...) để dập tắt đám cháy nhưng gió to làm cho ngọn lửa bùng phát nhanh, khó kiểm soát. Do đó, các đơn vị thi công tòa nhà đã liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC để triển khai dập lửa. Đúng 14h32, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.


Vụ hỏa hoạn được phát hiện sớm, nên không gây thiệt hại về người, vật chất của Công ty và không gây ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình. Riêng đối với đơn vị thi công bị thiệt hại vật chất nhỏ, ước tính khoảng 200 triệu đồng.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2018 tại đường dẫn <http://www.hoasengroup.vn/investors-relation/public-announcements> , và/hoặc trên ấn phẩm của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.


**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Vũ Văn Khanh

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu văn thư

